

# สรุปผลรับฟังความคิดเห็น เรื่อง

## การพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อ เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยตรงทันที (SCP - Straight through)



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
The Stock Exchange of Thailand

### ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 13 -30 มิถุนายน 2554 เกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยตรงทันที (SCP – Straight through) ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ส่งมา โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนำความคิดเห็นของทุกท่านมาร่วมพิจารณาประกอบการพิจารณาพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรวดเร็วและความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป

#### ข้อหารือของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานพัฒนาระบบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน หรือ SET Community Portal (SCP) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และให้มีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SCP เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนโดยตรงทันที (Straight through) โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางโทรสารอีกต่อไป โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนสามารถใช้งานได้ง่าย และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ในขณะที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นด้วย

## สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนาแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน โดยตรงทันทีเป็นลักษณะ Straight through และเห็นด้วยกับข้อเสนอของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในเรื่อง บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องนำส่ง Fax เอกสารข้อมูลของบริษัทมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ การมี E-mail แจ้งไปยังผู้บริหารและ Contact ของบริษัทจดทะเบียนทราบทันทีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว การปรับให้มี Username และ Password แยกเป็นของผู้จัดทำข้อมูลและผู้อนุมัติการส่งข้อมูล เป็นต้น โดยมี 3 บริษัท (6% ของผู้แสดงความคิดเห็น) ที่มีประเด็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

- เสนอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่ม Template ให้ครอบคลุมเรื่องหลักๆ มากขึ้น
- จัดทำตัวอย่างสารสนเทศในเรื่องสำคัญๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บริษัทจดทะเบียน
- เสนอแนะให้มีการจัดอบรมการใช้งานระบบใหม่ทั้งผู้จัดทำข้อมูลและผู้บริหารที่จะเป็นผู้อนุมัติการส่งข่าวเกี่ยวกับการทำงานของระบบใหม่